



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญ  
ประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่  
ประธานของที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุม และดำเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ เรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๒ เรื่อง

๑. รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ของคณะกรรมการ  
การปกครองท้องถิ่น

๒. รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง การทบทวนกิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมการ  
การทหารและความมั่นคงของรัฐ

๑.๒ เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๒ เรื่อง

๑. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔

๒. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๗  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จำนวน ๓ กระทู้

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายซอฟต์แวร์ (นายสกลิต ลิ้มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนายกรัฐมนตรี) (เป็นเรื่องทีเลือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗)

### ผลการพิจารณา

ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ นโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์แวร์ของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย เพื่อสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ผ่านการส่งเสริม ๑ ครอบครัว ๑ ทักษะซอฟต์แวร์ ต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติและคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ ขึ้นตามลำดับ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ โดยจะมีการยกระดับทักษะคนไทย ๒๐ ล้านคน สร้างงาน ๒๐ ล้านตำแหน่ง และเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ๔ ล้านล้านบาทต่อปี ภายในระยะเวลา ๔ ปี จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลจะใช้หน่วยงานใดในการขับเคลื่อนการยกระดับทักษะ และสร้างงาน ให้กับคนไทย และการจัดตั้ง Thailand Creative Content Agency (THACCA) เป็นการจัดตั้งโดยการตราพระราชบัญญัติหรือเป็นการตราพระราชกฤษฎีกาหรือวิธีการอื่นใด อีกทั้งหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร รวมถึงการผลักดันให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ๔ ล้านล้านบาทต่อปี ภายในระยะเวลา ๔ ปี มาจากแผนงานหรือมาตรการใด

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ได้รับมอบหมาย ให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า นโยบายซอฟต์แวร์ของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ต้องการใช้วัฒนธรรม เป็นเครื่องมือสร้างการยอมรับ เป็นวัฒนธรรมที่มีพลังสูง เป็นทักษะสร้างสรรค์ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ประเทศไทยมีประมาณ ๒๑ - ๒๒ ล้านครอบครัว จึงเป็นการตั้งต้นให้อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละครอบครัวมีโอกาสฝึกฝนทักษะ โดยตั้งเป้าหมายให้มีการฝึกอบรมทักษะ จำนวน ๒๐ ล้านคน สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการขับเคลื่อนการยกระดับทักษะและสร้างงานให้กับคนไทย คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ระดับนโยบาย และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยในส่วนของแผนงานตามนโยบาย One Family One Soft Power : OFOS ที่มุ่งพัฒนาคน มีเป้าหมายพัฒนาคนไทย ๒๐ ล้านคน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการลงทะเบียน ๒) โรงเรียน

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคน และ ๓) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับรองทักษะให้เป็นคุณวุฒิวิชาชีพ การขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านการบ่มเพาะนำทักษะไปสร้างงานและสร้างรายได้จะดำเนินการผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมายซอฟต์แวร์ ๑๑ สาขา ได้แก่ แฟชั่น หนังสือ ภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ เฟสตีวัล อาหาร ออกแบบ ท่องเที่ยว เกม ดนตรี ศิลปะ และกีฬา ทั้งนี้ มีเป้าหมาย ๓ ระยะ ได้แก่ เป้าหมายระยะเวลา ๑๐๐ วัน ระยะเวลา ๖ เดือน และระยะเวลา ๑ ปี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ในส่วนของกระทรวง วัฒนธรรมได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินงานของ THACCA และการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ไว้ ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) สำรวจรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอด ๒) สำรวจและพัฒนาแรงงานด้านวัฒนธรรมให้มีทักษะสูงรองรับความต้องการตลาด ๓) บริหารจัดการพื้นที่ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ๔) ยกย่องวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ๕) ส่งเสริมเทศกาลประเพณี ของชาติและเทศกาลอื่น ๆ ด้านวัฒนธรรมให้เป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยว ๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ให้มีความทันสมัยและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ๗) สร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มช่องทางใหม่ ในการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ๘) นำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการ ต่อ ยอดทางวัฒนธรรม ๙) อนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาติ และ ๑๐) เปิดพื้นที่สำหรับเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และแสดงออก ส่วนการจัดตั้ง Thailand Creative Content Agency (THACCA) นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการ พัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา ซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยจะตราเป็นพระราชบัญญัติและจะกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็น นิติบุคคลและไม่ใช่ส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้ THACCA สามารถดำเนินงานในการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนงานหรือมาตรการในการสร้างรายได้ให้ประเทศ อย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบาย ๑ ครอบครัว ๑ ซอฟต์แวร์ และตั้งเป้าหมายสร้างงานให้คนไทย จำนวน ๒๐ ล้านตำแหน่ง คำนวณรายได้ ๒ แสนบาท/ปีคิดเป็นรายได้ ๔ ล้านล้านบาท และยังได้มีการพิจารณา เห็นชอบแผนงานโครงการของอุตสาหกรรมเป้าหมายซอฟต์แวร์ ๑๑ สาขา รวม ๖๐ โครงการ วงเงิน งบประมาณรวม ๘,๗๒๗.๐๗ ล้านบาท จำแนกเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๙๐๘.๙๓ ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕,๘๑๘.๑๔ ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมเป้าหมายซอฟต์แวร์ ทั้ง ๑๑ สาขา

ผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ยังมีหน่วยงานอีก ๒ หน่วยงานที่จะสามารถ สนับสนุนนโยบายการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์แวร์ของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมได้ คือ สำนักงาน บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนและสามารถแปลงไปเป็น THACCA ได้ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซอฟต์แวร์อยู่แล้ว

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขอรับข้อสังเกตดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันในกลุ่ม ผู้สูงอายุที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพองค์รวมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (นายพิทักษ์ ไชยเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)**

#### ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ผู้ได้รับ มอบหมายให้เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม ดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐

**๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ตามนายกรัฐมนตรี)**

#### ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบ กระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐

#### ๓.๑ กระทู้ถามด้วยวาจา

จำนวน ๒ กระทู้

**๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การไปราชการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี (นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ตามนายกรัฐมนตรี)**

#### ผลการพิจารณา

ด้วยภายหลังนายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนประเทศต่าง ๆ จำนวน ๑๒ ประเทศ ขอเรียนถามว่า การเดินทางเยือน ประเทศต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรีก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างไร และในการเข้าร่วมการประชุม สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๘ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการนำเสนอบทบาทของประเทศ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

ไทยอย่างไร อีกทั้งในการพบกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียน หอการค้าสหรัฐอเมริกา และภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา ได้มีการหารือกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้มาลงทุนหรือไม่ อย่างไร และปัจจุบันมีผลสัมฤทธิ์และความก้าวหน้าอย่างไร รวมถึงในการเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๓๐ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการเข้าร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจเอเปคและภาคเอกชนเอเปคในประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคเชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียผ่านโครงการแลนด์บริดจ์หรือไม่ อย่างไร มีการเชิญนักลงทุนหรือไม่ และมีความก้าวหน้าอย่างไร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (ASEAN- Gulf Cooperation Council Riyadh Summit : GCC) ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ที่ประเทศญี่ปุ่น การเดินทางไปฮ่องกง บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ของนายกรัฐมนตรี ก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างไร

นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ในด้านการต่างประเทศที่สำคัญ ๓ ประการ คือ การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก การกระชับความสัมพันธ์ และการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก โดยการเดินทางไปเยือนประเทศต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรี ก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ การเข้าร่วมประชุมเวทีซอริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ ๓ (Belt and Road Forum for International Cooperation: BRF) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน นายกรัฐมนตรี ได้มีการหารือกับนักลงทุนจีนในการมาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการเจรจาขยายนโยบายการตรวจลงตรา (Visa Free) ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก สร้างรายได้เข้าประเทศ และปัจจุบันมีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน การเข้าร่วมประชุม World Economic Forum เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส นายกรัฐมนตรีได้พบบริษัทต่าง ๆ ที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๘ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงให้ความสำคัญในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน การประกาศว่าประเทศไทยเปิดแล้ว และการสร้างจุดยืนให้กับประเทศไทย รวมถึงมีการพบและหารือกับบริษัทต่าง ๆ โดยบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (AWS) ประมาณการว่าจะมีการลงทุนในประเทศไทยประมาณ ๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทสลา (Tesla) ให้ความสนใจที่จะสร้างโรงงานในประเทศไทย แบล็คร็อก (BlackRock) มีความสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการนำเสนอโครงการแลนด์บริดจ์กับบริษัท และนักลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหลายบริษัทให้ความสนใจ การเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน - คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีกองทุนใหญ่หลายกองทุนในประเทศซาอุดีอาระเบียสนใจการลงทุนในต่างประเทศ จึงได้มีการหารือถึงการที่กองทุนจะเข้ามาลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์หรือในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย รวมถึงการหารือถึงความเป็นไปได้ในการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างไทย-GCC (Thai-GCC FTA) การเข้าร่วมการประชุมสุดยอด

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

อาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ที่ประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีได้พบและหารือกับผู้ประกอบการรถยนต์ญี่ปุ่น เพื่อสร้างความมั่นใจและคงฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย การเดินทางไปฮ่องกง บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ นายกรัฐมนตรีได้มีการนำเสนอโครงการแลนด์บริดจ์ให้นักลงทุนในประเทศดังกล่าวได้ทราบถึง หลักการและเหตุผลในการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ การเดินทางไปเยือนประเทศต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรี ทั้งการเยือนแบบเป็นทางการและการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน

**๓.๒.๒ กระตุ้ถาม เรื่อง การเจรจาไทย - กัมพูชา ประเด็นพื้นที่สิทธิทับซ้อน (OCA) (นายคำนูน ลิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถาพนายกรัฐมนตรี)**

**ผลการพิจารณา**

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและได้มีการหารือ ร่วมกันกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย - กัมพูชา กับเรื่องเส้นแบ่งเขตทางทะเลที่มีความทับซ้อนกัน ซึ่งประเด็นนี้ นับว่า เป็นประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายเรื่องนี้ไว้ต่อรัฐสภาว่าจะดำเนินการเจรจาเพื่อแบ่งปัน ผลประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของทั้งสองประเทศ ประกอบกับประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้มีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนทางทะเลและผลประโยชน์ จากทรัพยากรปิโตรเลียมในอ่าวไทย ซึ่งมีมูลค่ามากถึงห้าล้านล้านบาท มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ แต่การเจรจา ไม่เคยสำเร็จ รวมทั้งที่ผ่านมาการเจรจาในเรื่องนี้ได้มีการเจรจาภายใต้กรอบของ MOU ๒๕๔๔ ที่ไทยและกัมพูชาเคยทำข้อตกลงกันไว้ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจาก ติดเงื่อนไขใน MOU ที่ระบุว่าต้องเจรจาทั้งเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนและผลประโยชน์จากทรัพยากร ไปพร้อมกัน จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลจะกำหนดกรอบการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน (OCA) อย่างไร และรัฐบาลจะดำเนินการเจรจาแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมกับเรื่องการแบ่งเขตแดน ทางทะเลไปพร้อมกันตาม MOU ๒๕๔๔ หรือไม่ อย่างไร

นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ได้รับ มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า สำหรับกรอบการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน (OCA) ต้องเริ่มพิจารณาการเจรจาจาก MOU ๒๕๔๔ ที่ไทยและกัมพูชาเคยทำข้อตกลงกันไว้แล้วก่อน เนื่องจาก เป็นข้อตกลงเดียวที่มีอยู่ แต่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจาตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมดเพราะว่าในปัจจุบัน มีข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทางรัฐบาลขอยืนยันว่าการเจรจาจะยึดผลประโยชน์ ของชาติทางด้านความมั่นคงทางพลังงานเป็นหลัก เนื่องจากในพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวมีผลประโยชน์ จากทรัพยากรปิโตรเลียมมูลค่ามากถึงห้าล้านล้านบาท ซึ่งก็เป็นราคา ณ ปัจจุบัน แต่ถ้าเกิดมีการ

เปลี่ยนแปลง ราคาอาจจะขึ้นหรือลงได้ ทำให้การสำรวจพื้นที่บริเวณนี้มีความเร่งด่วนเพื่อที่จะนำทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้ากระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มการเจรจาจาก MOU ๒๕๔๔ ที่ไทยและกัมพูชาเคยทำข้อตกลงกันไว้แล้วก่อน และถ้าต่อมาพบว่า มีข้อขัดข้องในการเจรจาตาม MOU ๒๕๔๔ กระทรวงการต่างประเทศจะมีแนวทางในการเจรจาต่อไปอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต้องการเจรจาในเรื่องผลประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลก่อน เพราะการเจรจาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่เจรจาค่อนข้างยาก แต่ทั้งนี้ทั้งสองเรื่องนี้มี ความผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกเพราะเส้นเขตไหล่ทวีปที่ประเทศกัมพูชายึดถือ คือ เส้นที่ลากมาจากหลักเขตที่ ๗๓ พาดผ่านกลางเกาะกูดออกมา ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันมาโดยตลอดว่า จะต้องเจรจาแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและเจรจาแบ่งเขตแดนทางทะเลไปพร้อมๆ กัน ตาม MOU ๒๕๔๔ ที่ไทยและกัมพูชาเคยทำข้อตกลงกันไว้

นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่าจะดำเนินการเจรจาแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในทะเลกับเรื่องการแบ่งเขตแดนทางทะเลไปพร้อมกัน โดยการเจรจาจะยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการทำกรอบการเจรจาต่อไป สำหรับรายละเอียดในการเจรจาต้องเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได้

ผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า กระทรวงการต่างประเทศ ควรพิจารณากรอบการเจรจาโดยต้องเจรจาเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลและเจรจาแบ่งปันเรื่องการแบ่งเขตแดนทางทะเลไปพร้อมกันและแบ่งแยกจากกันไม่ได้ โดยเฉพาะการเจรจาแบ่งเขตแดนทางทะเลในส่วนเหนือเส้นละติจูด ๑๑ องศาเหนือให้สำเร็จลุล่วงไปด้วย เนื่องจากพื้นที่ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ทั้งสองประเทศยึดถือไม่เหมือนกัน เพราะการเจรจาเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลและเจรจาแบ่งปันเรื่องการแบ่งเขตแดนทางทะเลมีความผูกพันกันอย่างแยกไม่ออก นอกจากนี้ เห็นว่าก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนด้วย ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เนื่องจากเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่มีการกำหนดว่า ก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ คณะรัฐมนตรีจะต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญาหรือกรอบการเจรจานั้นก่อน

นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงการต่างประเทศจะขอรับและนำประเด็นดังกล่าวข้างต้นและ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

ข้อเสนอแนะไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อความละเอียดรอบคอบในการกำหนดกรอบเจรจาประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน (OCA) ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

จำนวน ๒ เรื่อง

**๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งคณะกรรมการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว**

**ผลการพิจารณา**

ประธานคณะกรรมการการคมนาคม (พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ) กรรมการในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ) และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ (นายสุนทร ผจญ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ารัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ พัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบการบริหารและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้ประกอบการสาขาโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริบทการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ณ ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด้านศุลกากรสะเดา และด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก ยังพบปัญหาการขนส่งระหว่างสองประเทศหลายประการ เช่น ปัญหารถสองสัญชาติ ปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านศุลกากรสะเดา (รถบรรทุก) ทำให้เกิดปัญหารถติด รถตกค้าง ปัญหาด้านพิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้า ปัญหาการเชื่อมโยงการขนส่งที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับด่านบูกิตกายูฮัตม ประเทศมาเลเซีย การชะลอการก่อสร้างโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส การระงับโครงการพัฒนาเชื่อมต่อจังหวัดสตูล - รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย ปัญหาความชัดเจนของถนนเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรแห่งใหม่กับประเทศมาเลเซียของโครงการทางพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่ชายแดนไทย - มาเลเซีย ปัญหาการไม่มียานกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard: CY) ในเขตรถไฟไทย ณ ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์ ปัญหาพิธีการศุลกากร ณ ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์ ซึ่งขาดเครื่อง X-rays แบบ Fast Scan ปัญหาการปฏิบัติงานของราชการในด่านที่ไม่สอดคล้องกับการขนส่ง ปัญหาด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าข้าว น้ำตาล ข้าวโพด ซึ่งยังไม่สามารถส่งออกผ่านด่านไปยังประเทศมาเลเซียได้ โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย สรุปได้ดังนี้

๑. ด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่สร้างเสร็จแล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับด่านบูกิตกายูฮัตม ประเทศมาเลเซียได้ ควรประสานผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายมาเลเซียเพื่อกำหนดจุดเชื่อมต่อและระยะทางเชื่อมต่อ



ถนนที่ชัดเจน เร่งจัดทำแผนดำเนินงานและงบประมาณเพื่อก่อสร้างการเชื่อมต่อถนนบริเวณด่านสะเดาและด่านบูกิตกาญฮีติ้ม ภายในปี ๒๕๖๗ และเชื่อมโยงการขนส่งไทย - มาเลเซียในปี ๒๕๖๙

๒. การขนส่งโดยรถไฟระหว่างด่านปาดังเบซาร์และมาเลเซีย ไม่มีย่านกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard: CY) ในเขตรถไฟไทย ควรมีการจัดตั้งสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) หรือ CY เพื่อขนถ่ายสินค้าฝั่งประเทศไทย ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออก จัดทำโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ ๒ ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา ซึ่งจะมีการก่อสร้าง CY บริเวณสถานีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีบางกล้า จังหวัดสงขลา โดยหากมีงบประมาณไม่เพียงพอควรดำเนินการสร้างในเส้นทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ก่อน เนื่องจากใช้งบประมาณน้อยแต่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจ

๓. ปัญหารถบรรทุกสองสัญชาติ และป้ายสัญลักษณ์เขตแดน ควรเร่งติดตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างไทย - มาเลเซีย (MOU) เพื่อหาข้อสรุปแนวปฏิบัติการขนส่งข้ามพรมแดนของทั้งสองประเทศ ควรพิจารณาให้ผู้ประกอบการขนส่งเลือกว่าจะจดทะเบียนเป็นสัญชาติใดก่อน แล้วมาเข้าร่วมดำเนินการตาม MOU เพื่อมิให้รถฝั่งมาเลเซียเข้ามามากขึ้น และควรพิจารณาเรื่องการกำหนดระยะทาง เส้นทาง ที่รถจากประเทศมาเลเซียสามารถเดินรถเข้ามาในประเทศไทยให้ชัดเจน รวมทั้งจัดทำป้ายสัญลักษณ์จราจรเขตแดนที่รถจากประเทศมาเลเซียสามารถเข้ามาได้

๔. ปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านสะเดา (รถบรรทุก) เกิดปัญหารถติด รถตกค้าง ควรประสานกับกรมศุลกากรและกรมการขนส่งทางบก ประเทศมาเลเซีย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจัดการพิธีการศุลกากรโดยลดระยะเวลาการตรวจปล่อยและด้านเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย

๕. ปัญหาด้านพิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้า กรมศุลกากรต้องติดตามเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบรรทุกสินค้าทางรถไฟที่ด่านปาดังเบซาร์ - มาเลเซีย เชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าเพื่อประสิทธิภาพการขนส่ง เร่งประสานการเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าเพื่อประสิทธิภาพการขนส่ง ควรหารือร่วมกันในการใช้เครื่องเอกซเรย์ในการตรวจสินค้าขณะรถไฟวิ่งผ่าน และให้ท้องถิ่นสร้างถนนลูกรังชั่วคราวระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตรเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ด่าน X-rays ที่ด่านสะเดาฝั่งมาเลเซีย

๖. ปัญหาจุดตรวจร่วมในพื้นที่ฝั่งไทยและมาเลเซีย ควรเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียในประเด็นพื้นที่ควบคุมร่วมเพื่อให้ศุลกากรไทยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามนโยบายการตรวจปล่อย ณ จุดเดียว และควรเร่งประสานคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย - มาเลเซีย (BMWG) เพื่อหาข้อสรุปในการตรวจสินค้าร่วมกัน โดยควรมีระบบ Fast Scan ณ ด่านปาดังเบซาร์ เพื่อช่วยให้ระบบการขนส่งเร็วขึ้น

๗. ปัญหาการปฏิบัติงานของราชการในด้านที่ไม่สอดคล้องกับการขนส่ง ควรประสานกับประเทศมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจปล่อยให้สอดคล้องกับการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน และจัดเจ้าหน้าที่ต่างศาสนาปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงเวลาการทำพิธีทางศาสนาในวันศุกร์

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

## ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งคณะกรรมการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว

### ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ (นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์) รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามความร่วมมือในกรอบอาเซียนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค (นายกิตติ วะสีนนท์) และที่ปรึกษาคณะกรรมการ (นางสาวสุภาสินี ชมะสุนทร) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ประเทศไทยในฐานะรัฐริมฝั่งโขง (riparian state) มีผลประโยชน์ในแม่น้ำโขงโดยตรงทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การจัดหาพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ และการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาอุบัติใหม่ข้ามพรมแดน ในการนี้ ยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความสำคัญต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการรักษาผลประโยชน์ชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศโดยรอบ รวมทั้งได้กำหนดบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและมีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ อีกทั้งจัดทำผลลัพธ์ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรมในกรอบหรือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้ ๑๕ ประเด็น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ด้วยเหตุนี้ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย คณะกรรมการจึงเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติด้านการต่างประเทศ และมีข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ดังนี้

๑. ด้านยุทธศาสตร์และความยั่งยืนของอนุภูมิภาค ประเทศไทยควรกำหนดยุทธศาสตร์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้ครอบคลุมและสอดคล้องประสานกัน และพิจารณาผลประโยชน์ของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรวมทั้งผลกระทบในด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เนื่องจากมีหลายกรอบความร่วมมืออยู่ในการดูแลของต่างหน่วยงาน เพื่อให้นโยบายมีความชัดเจนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยควรเร่งพัฒนาการจัดองค์กรและขยายความร่วมมือในกรอบยุทธศาสตร์ ACMECS โดยสนับสนุนให้สำนักเลขาธิการชั่วคราวที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นแกนนำ พร้อมทั้งยกระดับกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง กระทรวงการต่างประเทศขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ ประเทศไทยควรติดตามและประเมินสถานการณ์การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจอย่างใกล้ชิดและใช้โอกาสจากการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มากขึ้นในทุกกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งในกรอบรัฐสภา ยกกระดับกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขึ้นเป็นความร่วมมือในระดับยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนกับอาเซียนในกรอบของการ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

สร้างประชาคมอาเซียน ประสานนโยบายกับนอกอนุภูมิภาค ชำรงความเป็นอิสระและความเป็นกลาง ในการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจและพันธมิตร

**๒. ด้านการบริหารจัดการน้ำ** ประเทศไทยควรอ้างหลักสิทธิในการแบ่งปันการใช้ น้ำอย่างสมเหตุผลและเท่าเทียมเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป้าประสงค์ระยะยาวของไทยควรมุ่งให้ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงมีระบบ และกฎระเบียบ (regime) ว่าด้วยแม่น้ำโขง เพื่อให้แม่น้ำโขงยังประโยชน์สูงสุดต่อประเทศในลุ่มแม่น้ำ อย่างยั่งยืนและเท่าเทียมกัน อีกทั้งประเทศไทยอาจพิจารณาใช้กลไกภายใต้ ACMECS รวมทั้ง ACMECS + 6 Development Partners ซึ่งมีจีนรวมอยู่ด้วย ให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการน้ำ ในลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นองค์รวม นอกจากกลไกหลัก คือ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) และความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (MLC) รวมถึงสร้างความพร้อมรับมือและบรรเทาผลกระทบ จากการสร้างเขื่อนและการบริหารจัดการเขื่อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อม ในลุ่มแม่น้ำโขง และผลักดันให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในระดับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ในอนุภูมิภาค รวมทั้งยกระดับหน่วยงานดูแลภารกิจแม่น้ำโขงในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้สูงขึ้นเทียบเท่าประเทศสมาชิกอื่นใน MRC ที่มีองค์กรบริหารงานแม่น้ำโขงเป็นองค์กระดบกรม

**๓. ด้านการวิจัยและทรัพยากรมนุษย์** ควรส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อสร้างความพร้อมด้านยุทธศาสตร์และด้านนโยบายของไทยต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยเข้าไปทำงานใน MRC และกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งนโยบายระดับสูงและในตำแหน่งอำนวยการที่สำคัญ และรวมทั้งตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร ของ MRC (MRC Chief Executive Officer) ซึ่งจะถึงวาระของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ประเทศไทยควรกำหนดให้เรื่องยุทธศาสตร์ของไทยในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงเป็นวาระแห่งชาติและดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และจริงจัง เพื่อประโยชน์ ของประเทศชาติและอนุภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งรัฐบาลควรเร่งผลักดันโครงการการบริหาร จัดการน้ำโขง - เลย - ซี - มูล ให้คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) พิจารณา เนื่องจากเป็นโครงการแก้ไข ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำในภาคอีสานซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศไทย รวมถึงควรส่งเสริมให้มี การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งในภาคอีสาน และโดยที่ประเทศไทยมีปากน้ำหลายปากน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ควรดำเนินการเปิดปากน้ำให้ได้มาตรฐาน แล้วนำน้ำมาเก็บไว้ในเขื่อนที่สร้างขึ้นในประเทศไทยซึ่งไม่ได้ทำให้แม่น้ำโขงได้รับความเสียหายหรือ ประเทศไทยอาจขอเช่าพื้นที่จาก สปป. ลาว เพื่อสร้างเขื่อนและทำความตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เขื่อนที่สร้างขึ้นให้ชัดเจน นอกจากนี้ ควรผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจจิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) รวมทั้งควรบูรณาการทิศทางในการเจรจา ตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ในด้านยุทธศาสตร์และความยั่งยืนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ควรที่จะได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมายมาพิจารณาด้วย ส่วนด้านการบริหารจัดการน้ำ ควรพิจารณาถึงเรื่องพลังงาน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศควบคู่ไปด้วย สำหรับด้านทรัพยากรมนุษย์ ควรสร้างตัวตนของบุคลากร

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

ให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศชาติและประชาชน รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที่ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงยังมีปัญหาหลายประการที่ต้องคำนึงถึงอย่างรอบคอบและรอบด้าน เช่น การเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด หรือแหล่งกำเนิดของอาชญากรรมรูปแบบใหม่ การไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของบางประเทศ บทบาทของประเทศมหาอำนาจที่มีต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและการวางบทบาทที่ยังไม่ชัดเจนของประเทศไทยต่อประเทศมหาอำนาจ ซึ่งประเทศไทยต้องมีความหนักแน่นในทางการทูตและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อให้สามารถต่อรองกับประเทศมหาอำนาจได้อย่างเหมาะสม

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามความร่วมมือในกรอบอาเซียนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค (นายกิตติ วะสีนนท์) ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ (นายชุมลาภ เตชะเสน) และหัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง กระทรวงการต่างประเทศ (นายวรวิทย์ สมุทรกลิน) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า คณะกรรมการเห็นด้วยกับการกำหนดให้เรื่องยุทธศาสตร์ของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งรายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้มุ่งเน้นการพิจารณากรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในภาพรวม โดยไม่ได้พิจารณาศึกษาเฉพาะเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละเรื่อง แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และอำนาจต่อไป เช่น การดำเนินการตามกรอบความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ได้ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการบริหารจัดการน้ำโขง - เลย - ซี - มูล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน โดยกรมชลประทานได้เสนอโครงการเฟสที่ ๑ ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลกระทบของโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว และเมื่อขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในประเทศไทยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จะได้นำโครงการดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือล่วงหน้ากับคณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) ต่อไป ส่วนข้อเสนอแนะที่ให้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาพิจารณา และให้คำนึงถึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนั้น ในวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง (ACMECS) และกรอบความตกลงอื่น ๆ ได้มีการกล่าวถึงเรื่องการพัฒนายั่งยืนหรือการทำหายความมั่นคงในรูปแบบใหม่ไว้ด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

## (๖) เรื่องที่เสนอใหม่

จำนวน ๑ เรื่อง

- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)

## ผลการพิจารณา

ในการพิจารณาประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑) ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (พลเอก ชนะทัฬห อันทามระ) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธานคณะกรรมการกิจการ คนที่สาม (นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า คณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาศึกษาประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ **สาระสำคัญด้านทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน** พบว่า นโยบายบางข้อมีความซ้ำซ้อน ทำให้นโยบายมีจำนวนมากซึ่งโดยข้อเท็จจริงอาจรวบรวมกันได้ ซึ่งการรวบรวมนโยบายที่มีสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน จะทำให้นโยบายรายปีมีประเด็นความชัดเจนในเรื่องเดียวกัน มีจำนวนไม่มากและเป็นที่เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งจะทำให้การแปลงนโยบายไปสู่การกำหนดแผนงาน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีที่มีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจน มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความสำเร็จในนโยบายนั้น ๆ ที่มีความแตกต่างไปจากนโยบายในปีก่อน ๆ **สาระสำคัญด้านผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน** เห็นควรจัดทำนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเชิงคุณภาพของการตรวจสอบ ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบโครงการสำคัญที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังและทรัพย์สินของรัฐได้ และความสำคัญต่อการตรวจสอบรายได้ของหน่วยงานของรัฐที่กฎหมายอนุญาตให้นำรายได้ไปใช้จ่ายได้โดยให้มีการใช้เงินจากรายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดินสามารถระงับยับยั้งความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นต้น **ด้านการดำเนินการเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน** นโยบายควรส่งเสริมและผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ควรมีการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งควรเน้นการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของหน่วยรับตรวจด้วยเพื่อให้การตรวจการเงิน การตรวจการปฏิบัติตาม

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

กฎหมาย และการตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรให้ความสำคัญต่อการเร่งรัด ทบทวน แก้ปัญหา หรือดำเนินการใด ๆ ในเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องการแก้ไขหรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ควรส่งนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณถัดไป มายังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายใน ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนำนโยบายดังกล่าวไปดำเนินการ จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถัดไป

ภายหลังจากที่คณะกรรมการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธาน ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ประกาศคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดอยู่ใน กรอบหลักการของพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ต้องดำเนินนโยบายการคลัง การจัดทำงบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม การจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นภาษีอากรจะกระทำได้อีกแต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และการยกเว้น หรือการลดภาษีอากรใด จะกระทำได้อีกแต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น ทั้งนี้ โดยต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง การจัดทำ งบประมาณและการจัดหารายได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งหากกำหนดไว้ในนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินจะมีความชัดเจนและสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบ การดำเนินนโยบายการคลัง การใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมาย มากกว่าการตรวจสอบ มุ่งวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินกำหนดไว้ ในแต่ละปีควรมีระบบการติดตามและประเมินผลตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการและเจตนารมณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินอย่างสมบูรณ์ถูกต้องต่อไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรมี การตรวจสอบโครงการที่มีผลกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศหรือผลกระทบต่อประชาชน มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอย่างเข้มแข็ง เข้มข้น และรอบครอบ มีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้าน Big Data และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทราบถึงแนวโน้ม ปัญหา และทิศทางที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินการคลัง รวมทั้ง ควรมีการจัดทำแพลตฟอร์ม เช่น One Country One Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เพื่อการพัฒนางานการตรวจเงินแผ่นดิน

จากนั้น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายประจักษ์ บุญยัง) ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ประเด็นการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

แผ่นดินในการดำเนินโครงการของรัฐที่มีขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการแบ่งส่วนราชการภายในโดยเพิ่มสำนักหรือกองที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินในการดำเนินโครงการที่มีลักษณะดังกล่าว รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานอื่นและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับประเด็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตรวจสอบ (e-Audit) ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอรับไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

### ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๕๕ นาฬิกา



สำนักการประชุม  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา